

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ của trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tốt chức quản trịệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước, nhất là các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, để ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh...

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm cũng chỉ ra một số hạn chế như việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 có nội dung còn chưa sát thực tế, quá trình thực hiện một số nội dung phải điều chỉnh, cắt bỏ hoặc hoãn thời gian thực hiện; tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước và 6 tháng đầu năm, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ...

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 21/12, tại kỳ họp thứ 70, cả nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khách quan, tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tự kiểm điểm đối với bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ

Các đại biểu tại hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình cả nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Báo cáo nêu rõ: các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã nghiêm túc, tự giác kiểm điểm, đánh giá trung thực, khách quan những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; xác định trách nhiệm của cả nhân gắn với tồn tại, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rút ra những bài học sâu sắc trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân và tham gia lãnh đạo tập thể, để ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá của hai báo cáo kiểm điểm trên, đồng thời cũng góp ý chỉnh sửa vào một số nội dung cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao cơ quan có liên quan hoàn chỉnh báo cáo trình cấp có thẩm quyền làm căn cứ thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành

luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ trách nhiệm nếu gương của người đứng đầu và có kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những ý kiến đóng góp về bản kiểm điểm của cả nhân từng đồng chí trong công tác điều hành, chỉ đạo xử lý công việc đồng thời cũng góp ý vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Mỹ Đức, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo thành phố Thái Bình.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tới các cấp lãnh mục về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2018; đồng thời khẳng định những kết quả đó đó sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc trên địa bàn trong việc vận động bà con giáo dân làm tròn trách nhiệm công dân, thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống, sống “tốt đời đẹp đạo”, cùng Đảng bộ và chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí cũng mong muốn, đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, đồng chí chúc các vị chức sắc và bà con giáo dân mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

* Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Hải đi thăm, tặng quà chúc mừng các vị chức sắc và bà con giáo dân xã Hưng Yên tới thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2018 Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình.

* Đồng chí Đặng Trọng

nhấn mạnh: Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là đổi mới toàn diện cơ bản kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở nông thôn. Do vậy, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra, trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Các báo cáo viên cần phải đẩy mạnh tuyên truyền về sự khác biệt giữa nông thôn truyền thống và nông thôn hiện đại hiện nay; tuyên truyền tạo sự đồng thuận, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng

Đảng bộ tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Sau khi nghe đồng chí Phạm Đồng Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư và đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giải trình về việc chậm tiến độ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Vũ Hội (Vũ Thư) và xã Minh Châu (Đông Hưng) do các đồng chí được phân công phụ trách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tỉnh bởi thực chất NTM bao hàm tất cả các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị. Nguyên nhân của các đồng chí cấp ủy trình bày có nhiều song đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là do hệ thống chính trị của địa phương yếu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò MTTQ, các tổ chức thành viên chưa được phát huy. Bên cạnh sự nỗ lực của các đồng chí ủy viên cấp tỉnh và huyện được phân công phụ trách thì hiệu

quả công tác không cao, chưa làm hết trách nhiệm, chưa có nhiều biện pháp để giải quyết hết vấn đề đặt ra, do đó yêu cầu các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách cần nghiêm túc nhìn nhận và khẩn trương sửa chữa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thời gian tới hai địa phương do hai đồng chí cấp ủy chỉ đạo cần phải khẩn trương cùng cấp ủy các huyện chỉ đạo kiểm điểm thật sâu sắc để chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong xây dựng NTM và để ra các giải pháp thực hiện. Quá trình để ra những nhiệm vụ giải pháp đều phải công khai, dân chủ, đồng thời phải mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân ở hai xã trên.

Đối với những vụ việc, những vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tu chỉnh tới cơ sở rà soát xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu đồng chí cấp ủy viên tỉnh cùng với ban thường vụ các huyện khẩn trương xem xét để cùng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cấp xã yếu kém; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan và hai huyện xem xét, tư vấn, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật của hai xã trên.

QUỐC CƯỜNG

tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong phương pháp chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đưa ra các giải pháp để các đồng chí khác phục, nâng cao hiệu quả công của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời nhấn mạnh các đồng chí đều tập tụy trách nhiệm với công việc, quyết đoán điều hành công việc, nắm chắc vấn đề, lĩnh vực được phân công phụ trách, sâu sát cơ sở. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

THU THỦY

Văn Hương, Chánh xứ Thân Thượng, xã Quang Bình (Kiến Xương).

* Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ đạo huyện Tiên Hải đi chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân huyện Tiên Hải xã Trung Đông, xã Nam Trung và giáo xứ Châu Nhai, xã Nam Thanh (Tiên Hải).

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục và bà con giáo dân trong xứ có một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc; mong muốn thời gian tới, các linh mục sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Thay mặt bà con giáo dân, các linh mục bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua; đồng thời, hứa sẽ tích cực vận động đồng bào Công giáo đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

* Đồng chí Vũ Mạnh Hiển, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Kiến Xương đi thăm, chúc mừng, tặng quà linh mục Nguyễn Tiến Tâm, Chánh xứ Cao Mại, xã Quang Hưng và linh mục Vũ

Thứ bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe đến gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; mong muốn trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền ủy các huyện chỉ đạo kiểm điểm thật sâu sắc để chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong xây dựng NTM và để ra các giải pháp thực hiện. Quá trình để ra những nhiệm vụ giải pháp đều phải công khai, dân chủ, đồng thời phải mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân ở hai xã trên.

TÌM KIẾM, QUY TẬP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2018, ban chỉ đạo 515 các cấp và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả các chỉ thị, quyết định của trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị, địa phương trong cả nước đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mô liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu công thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ... Đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại hai nước bạn Lào, Campuchia; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 759 trường hợp, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, sẻ chia, đồng viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu thị quyết tâm Bộ CHQS tỉnh nói riêng, LLVT tỉnh nói chung tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

TẬP VÀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các địa phương, đơn vị trong những năm qua. Để làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong những năm tiếp theo, ngoài các giải pháp tiếp để cập trong báo cáo, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành chức năng nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành sớm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo thuận lợi cho thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn

thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thần nhân liệt sĩ, mô liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tăng cường thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhất là thân nhân, gia đình liệt sĩ; đồng thời thường xuyên tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước...

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Tích cực địa phương như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Thay mặt bà con giáo dân, các linh mục bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua; đồng thời, hứa sẽ tích cực vận động đồng bào Công giáo đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

KIẾN XƯƠNG GẶP MẶT CÁN BỘ QUẢN ĐỘI NGHỊ HƯU, NGHỊ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21/12, huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt các cán bộ quân đội nghị hưu, nghị công tác trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình chiến đấu và công tác. Đội ngũ cán bộ quân đội dù đã nghỉ hưu, nghị công tác nhưng dù ở hoàn cảnh, cương vị nào cũng luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo huyện Kiến Xương đã phát biểu cảm ơn và mong muốn các cán bộ quân đội nghị hưu, nghị công tác trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019 và những năm tiếp theo.

THUY THANH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG